

TM ปักธงรายได้โต 20% ผุดสินค้าใหม่ดันมาร์จิ้น

ทินหุ่น - TM ส่งซิกธุรกิจเครื่องมือแพทย์ปี 2560 ไปได้สวย ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% หรือ 700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน หลังเพิ่มสินค้าใหม่ให้มาร์จิ้นสูง อาทิ "ดินสอ มินิ"-กาวปิดแผล-เทคโนโลยีสลายเพื่อการวินิจฉัยการไหลเวียนของโลหิต แถมขยายฐานลูกค้าใหม่รับทรัพย์ → **อ่านต่อหน้า 31**



TM (ต่อจากหน้า 32)

นางสุนทร จรรย์โงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจทั้งปี 2560 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% หรือมีรายได้แตะ 700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559

● ผุดสินค้าอัมมาร์จิ้น

โดยอัตราการเติบโตของรายได้จะมาจาก การเพิ่มสินค้าและขยายฐานลูกค้าทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด 2. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล 3. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการณ์

อีกทั้ง 4. ธนาคารเลือดและกลุ่มครุภัณฑ์ และ 5. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป รวมถึงปี 2560 จะเห็นการเติบโตของสินค้าใหม่ ทั้งการเป็น

ตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ "ดินสอ มินิ", กาวปิดแผล และเทคโนโลยีสลายเพื่อการวินิจฉัยการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง ทั้งนี้การจำหน่ายหุ่นยนต์ "ดินสอ มินิ" ในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าจะจำหน่ายได้ 200 ตัว และตั้งเป้าจะมียอดขายปีละไม่ต่ำกว่า 500 ตัว

● ผนึกพันธมิตรธุรกิจ

นายศุภพงษ์ จรรย์โงบุตร ประธานบริหารและกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM กล่าวก่อนหน้านี้อันว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการทำวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อจำหน่ายในประเทศแถบอาเซียนหรือ AEC โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายในปี 2560 นี้ และบริษัทมีความสนใจในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเพราะจะช่วยหนุนการเติบโตในบริษัทได้

อย่างไรก็ดีแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เตรียมงบลงทุนเพื่อใช้สำหรับการร่วมทุนกับพันธมิตรไว้ แต่หากการร่วมทุนเกิดขึ้นจริง บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพออย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง 1 เท่า ซึ่งยังสามารถขอวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้หลายเท่า หากบริษัทมีโครงการร่วมทุน